

## บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างทางการเงินและปัญหาในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดทำ : นางศิริลักษณ์ อัชฌาศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พนม พรหมกันธา

หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่อนุมัติผลงาน : กุมภาพันธ์ 2544

จำนวนหน้า : 56 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “การศึกษาโครงสร้างทางการเงินและปัญหาในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงินและปัญหาในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชากรในการศึกษาได้แก่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามจำนวน 318 ชุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจำนวนทุนจดทะเบียนและเงินทุนในปัจจุบันไม่เกิน 15 ล้านบาท ธุรกิจขนาดย่อมดำเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของคนเดียว ธุรกิจขนาดกลางเป็นบริษัท เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 10 ปีขึ้นไป ธุรกิจขนาดย่อมมีบุคลากรจำนวน 1-20 คน ธุรกิจขนาดกลางมีบุคลากรจำนวน 21-40 คน ไม่เป็นสมาชิกองค์กรใด ธุรกิจขนาดย่อมเป็นธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจขนาดกลางเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมคือ การออมทรัพย์ส่วนตัว ส่วนแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางคือ ธนาคารพาณิชย์ มีการใช้สินเชื่อการค้ามากที่สุด ธุรกิจขนาดย่อมต้องการเงินทุนในอนาคตเพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนธุรกิจขนาดกลางต้องการเงินทุนในอนาคตเพื่อนำไปขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินคือ อัตราดอกเบี้ย

โครงสร้างทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนของทุนมากกว่าหนี้สิน และมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะยาว หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่คือ เจ้าหนี้การค้า ส่วนหนี้สินระยะยาวคือ เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์

ปัญหาในการจัดหาเงินทุน พบว่ามีปัญหาด้านสถาบันการเงินมากกว่าด้านธุรกิจ ปัญหาด้านสถาบันการเงินคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง และปัญหาด้านธุรกิจคือ มีความจำกัดด้านช่องทางการระดมเงินทุนและขาดทักษะในการบริหารงานด้านการเงิน และปัญหาในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแตกต่างกันในเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินสูง สถาบันการเงินไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อและสถาบันการเงินมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินเพิ่ม

ข้อเสนอแนะในการศึกษา แบ่งเป็น 3 ฝ่ายคือ ภาครัฐบาล สถาบันการเงินและผู้ประกอบการ ภาครัฐบาลควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เช่น ส่งข่าวสารให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทราบกิจกรรมหรือความช่วยเหลือต่างๆ ที่รัฐบาลมีให้ และควรมีการประเมินผลการดำเนินงานว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน

สถาบันการเงิน ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านต้นทุนที่สถาบันการเงินสามารถปล่อยเงินกู้ได้ เนื่องจากถ้าสถาบันการเงินมีต้นทุนที่สูง จะส่งผลให้ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเช่นเดียวกัน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลมากต่อผู้ประกอบการในการเลือกแหล่งเงินทุน

ผู้ประกอบการ ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ติดตามข่าวสารการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากรัฐบาล ควรมีการวางแผนทางด้านการจัดหาและจัดสรรเงินทุนให้มีความสอดคล้องกันและควรรักษาภาพพจน์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจให้ได้อยู่เสมอเพราะภาพพจน์ของธุรกิจมีผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อและการกู้เงินจากสถาบันต่างๆ

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษารั้งต่อไป ควรศึกษาปัญหาทางด้านการตลาดและการจัดการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้เน้นรูปแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจรูปแบบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นต้น